



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะครูหนุ่มสาวตั้งสมาพันธ์นิสิต-นศ.วิชาชีพให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่นิสิตครู โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี (กลุ่มที่ได้รับทุนจากรัฐบาล) กำลังร่วมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาวิชาชีพครู ว่า ขอสนับสนุนเพราะการรวมกลุ่มกันนั้นจะทำให้กลุ่มวิชาชีพครูเข้มแข็ง การปล่อยให้ครูสภา หรือกระทรวงศึกษา ทำงานเพื่อครู อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้อีกแล้ว อีกทั้งปัญหาของคนที่เขาสุวิชาชีพครุนั้นต้องสะท้อนจากคนที่ประสบปัญหาจริง การที่ครู 5 ปีรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาพันธ์นั้นเชื่อว่า จะช่วยกันทำงานและผลักดันสิ่งที่สร้างสรรค์ หรืออาจจะร่วมกันผลักดันในเรื่องที่เป็นปัญหาเชิงนโยบายได้อีก

ดร.วิรุณกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การจะผลักดันปัญหาอะไรนั้น ควรตั้งอยู่ในความรอบคอบและประโยชน์เพื่อหมู่คณะมากกว่าจะเน้นแต่ประโยชน์ตัวเอง ซึ่งอาจจะใช้วิธีระดมความคิดจากบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศหรือนานาชาติ ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นเพื่อให้สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาวิชาชีพครูเป็นองค์กรที่เข้มแข็งต่อไป กลุ่มนิสิต นักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปีล้วนเป็นคนหนุ่มสาว เชื่อมีความรู้ ความสามารถและเป็นคนรุ่นใหม่ บรรยากาศของสมาพันธ์ฯ น่าจะออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และสถาบันแต่ละแห่งที่ผลิตครูควรจะให้การสนับสนุน ในส่วนของมศว นั้นยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่าง

'ในสังคมไทย ครูสภา เป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับสภาวิชาชีพครู ผมอยากเห็นครูสภาทำงานให้เข้มแข็งกว่านี้ และการดูแลด้านความเข้มแข็งของวิชาชีพนั้น มีสาระสำคัญ เนื้อหาหลากหลาย ที่ครูสภาสามารถขับเคลื่อนและเป็นแกนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพครูได้ ผมอยากเห็นครูสภาผลักดัน ขับเคลื่อนศักดิ์ศรีในวิชาชีพครู กระบวนการ หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาสร้างขึ้น ช่วยดูแลว่าแต่ละสถาบันเอาจริงเอาจังเพียงไหน'

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มศว กำลังจัดตั้งศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บ้านไร่สามัคคี มศว ขึ้นที่ อำเภอน้ำเกียน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการรวมกลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพครู ซึ่งในจังหวัดน่านมีคนที่อยู่ในวิชาชีพครูเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงบัณฑิตจากมศว ที่สำเร็จจากบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรระดับปริญญาตรี และโท บัณฑิตศึกษาระดับสาขาพัฒนาชุมชน และโครงการเพชรในตม ซึ่งศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี มศว จะเปิดรับเพื่อนครูจากสถาบันอื่นๆ ด้วย เพื่อมารวมกลุ่มกัน พบปะสังสรรค์และระดมความคิด คาดว่าประมาณกลางปี 2551 ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ จะสามารถดำเนินการได้